
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 677  —  435. mál.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um þróun á notkun tauga- og geðlyfja meðal barna.

Frá Eygló Harðardóttur.

Hver er skoðun ráðherra á þróun á notkun tauga- og geðlyfja barna, sbr. svar ráðherra á
þskj. 585?


